

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.21 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.18-30.28

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.21 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.23 แนวโน้มอ่อนค่า จากทางการเข้าดูแลใกล้ชิด สะท้อนจากระดับทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 4.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มีโอกาสน้อยที่เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นเร็ว คาดกรอบวันนี้ 30.18-30.28

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.21 แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ทั้งนี้เงินบาทแม้จะมีทิศทางแข็งค่าในช่วงท้ายสัปดาห์ แต่โดยรวมถือว่าอ่อนค่ากว่าสกุลเงินเพื่อนบ้านทั้งหมด

เป็นผลมาจากการเข้าดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับในช่วงต้นปี สังเกตได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศสิ้นวันที่ 3 มกราคม ที่เพิ่มขึ้น 4.5 พันล้านดอลลาร์มาที่ระดับ 2.27 แสนล้านดอลลาร์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ระยะสั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เงินบาทจะแข็งค่าเร็ว

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.18-30.28 บาท/ดอลลาร์ และคาดว่าทั้งสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.02-30.42 บาท/ดอลลาร์

สำหรับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมตลาดการเงินไม่สดใส ซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่ขยายตัวน้อยกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวลง 0.3% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลง 3.5 bps ไปที่ระดับ 1.82% พร้อมกับราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้น 0.6% เนื่องจากตลาดกลับมากังวลกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

แต่ในสัปดาห์นี้ ประเด็นหลักที่ต้องติดตามจะย้ายกลับมาเป็นฝั่งตลาดทุน เนื่องจากเริ่มมีการรายงานตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มการเงิน ขณะเดียวกันก็มีการเซ็นสัญญาการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีนอยู่ในช่วงวันพุธที่ 15 และในวันศุกร์ที่ 17 ก็จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนพร้อมกันด้วย จึงอาจเห็นตลาดการเงินที่ผันผวนมากขึ้นกว่าช่วงต้นปี

ในส่วนของตลาดเงิน สัปดาห์ก่อนดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน Emerging Markets แต่กลับแข็งค่าเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งเยน ปอนด์ และยูโร น่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างมุมมองเชิงบวกด้านการค้า กับมุมมองเชิงลบจากความเสี่ยงสงครามในตะวันออกกลาง สัปดาห์นี้จึงมีโอกาสที่จะเห็นความผันผวนของดอลลาร์อยู่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.41 วันศุกร์ 97.43

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 484.26 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,921.59 ล้านบาท

*ชปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.258 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้